



Lá Thư Mục Vụ

Có một câu chuyện cổ tích kể rằng ngày xưa Chúa có một vấn đề khó giải quyết là không biết cất một vật quý giá nhất là hình ảnh của mình ở chỗ nào. Ngài cho triệu tập ba người cố vấn khôn ngoan lại để hỏi ý kiến. Người thứ nhất đề nghị Chúa nên dấu hình ảnh Ngài trên đỉnh núi cao nhất thế giới, vì nơi đấy là chỗ cất dấu an toàn cho đến muôn đời; tuy nhiên Chúa không đồng ý với đề nghị này. Người thứ hai đưa ý kiến Chúa nên đặt hình ảnh Ngài dưới đáy biển sâu nhất, nhưng Chúa nhìn thấy trước con người sẽ có tàu lặn nên Ngài cũng không đồng ý với đề nghị này. Đến lượt người thứ ba đề nghị Chúa nên cất hình ảnh Ngài ở phía khuất của mặt trăng, nhưng Chúa mỉm cười và nói ngay cả ở đấy con người cũng sẽ tìm tới được. Rồi Chúa nói ý kiến của Ngài : “Ta biết ta sẽ cất hình ảnh của Ta nơi đâu rồi. Ta sẽ đặt nó ở một nơi mà con người không bao giờ nghĩ sẽ tìm ở đó; Ta sẽ đặt hình ảnh ta trong trái tim của họ. Ở đó nó chẳng bao giờ bị khám phá ra”. Và cả ba người khôn ngoan đều gật đầu đồng ý với Chúa vì đó là ý kiến hay nhất.

Nhiều khi chúng ta cũng giống như các môn đệ đứng ngẩn ngơ nhìn trời để tìm hình bóng Chúa khuất sau đám mây sau khi Ngài về trời mà quên mất là hình ảnh Chúa đang ở trong trái tim chúng ta. Khi người Nga lần đầu tiên phóng phi thuyền có người vào quỹ đạo trái đất, một phi hành gia khi trở về trái đất đã phát biểu một câu với mục đích tuyên truyền rất rẻ tiền là: “Khi ra ngoài trái đất nhìn vào không gian tôi không thấy Thiên Chúa ở đâu cả”. Dĩ nhiên làm sao với đôi mắt thịt mà thấy được Thiên Chúa. Người ta chỉ có thể thấy được Thiên Chúa với con mắt đức tin và với một trái tim rộng mở.

Không ai trong chúng ta biết trên trời ra sao. Nhưng nhờ việc lên trời của Chúa Giêsu chúng ta có thể đoán được rằng đó không phải là một chấm hết, một đường cụt, hay là lúc đến lãnh thưởng. Đó là một sứ mệnh đã hoàn tất chứ không phải là một sứ mệnh đã chấm dứt. “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa là các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”. (CV I, 11). Sứ mệnh của Chúa Giêsu trên trái đất đã hoàn tất và bây giờ Ngài không còn lệ thuộc vào không gian hay thời gian nữa nhờ đó Ngài có thể hiện diện ở khắp mọi nơi hay bất cứ lúc nào. Và chúng ta nữa, khi không còn sự hiện diện thể lý của Chúa, mắt chúng ta không còn bị vướng bận vào hình thái bên ngoài mà có thể hướng tâm trí thẳng lên Đấng lúc nào cũng ngự bên hữu Chúa Cha.

Việc lên trời của Chúa Giêsu giống như ngày một đứa bé được sinh ra. Đó là một thành tựu lớn lao nhưng đó cũng là một khởi đầu nữa. Theo một nghĩa nào đó, đời sống từ bây giờ mới bắt đầu, với bao nhiêu hoạt động cần phải làm vì sự sống tăng trưởng không ngừng. Do đó, bây giờ Chúa hoạt động nhiều hơn, sống động hơn để bao phủ thế giới với Thần Khí của Ngài, và Ngài không ngừng phù trợ chúng ta như Ngài đã hứa là sẽ không bỏ chúng ta mồ côi : “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. (Mt 28, 20). Có thể sự hiện diện của Chúa cũng chẳng thay đổi gì thế giới chung quanh chúng ta, nhưng nó giúp chúng ta thêm can đảm khi đối diện với thế gian. Cảm thấy Chúa ở gần bên sẽ giúp chúng ta không cảm thấy bị bỏ rơi hay thất vọng

Bây giờ việc của chúng ta, các môn đệ của Ngài, là làm chứng cho sự hiện diện của Ngài trước mặt thế gian như các tông đồ xưa. Đây là một công việc to tát nhưng cũng là một ơn huệ thật lớn lao. Khi chúng ta làm chứng cho sự thật, sự công bình, tình yêu và sự bình an là chúng ta làm chứng cho Chúa Giêsu. Muốn làm chứng cho sự thật thì chúng ta phải sống thành thực. Muốn làm chứng cho sự công bình thì chúng ta cần phải sống công bình với người khác. Muốn làm chứng nhân cho tình yêu thì chúng ta phải sống yêu thương mọi người. Và muốn làm chứng cho sự bình an thì chúng ta phải sống trong an bình với người khác.

Tóm lại, cách làm chứng hiệu quả nhất cho Chúa Giêsu là sống đời Kitô Hữu đích thực. Chúng ta có thể tự khích lệ với câu nói của Mẹ Têrêsa: “Tôi không cầu xin Chúa cho tôi thành công; tôi chỉ xin Ngài cho tôi được trở nên một nhân chứng trung thành”.

Lm Nguyễn Mộng Huynh